

เหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ประธานกรรมการ ชสอ.

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น (12 เดือน) จากร้อยละ 4.65 ต่อปี เหลือร้อยละ 3.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง (36 เดือน) จากร้อยละ 5.00 ต่อปี เหลือร้อยละ 4.75 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว (120 เดือน) คงเดิม ร้อยละ 5.45 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไปนั้น เหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งนี้ เนื่องมาจาก

ประการแรก คณะผู้บริหาร ชสอ. ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารการเงินการลงทุนใหม่ โดยเน้นปรับปรุงบริการเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสำคัญ และให้ทยอยปรับลดการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้ยกเลิกการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมด 5 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์รวม 4,700 ล้านบาท เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งเพื่อให้สามารถจัดสรรเงินบริการให้กู้แก่สหกรณ์สมาชิกได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

ประการที่สอง คณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาเห็นว่ามีธนาคารหลายแห่งแข่งขันกันให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งมีธนาคารบางแห่งแข่งขันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในการให้เงินกู้ไปยังสมาชิกของสหกรณ์โดยตรง และขณะนี้ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินธนาคารลงเหลือร้อยละ 4.00 – 4.25 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของ ชสอ. คณะกรรมการอำนวยการจึงได้พิจารณาเห็นควรให้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ชสอ. ลง ถึงแม้ว่าจะทำให้ส่วนต่าง (Spread) ของ ชสอ. ตีลดร้อยละ 0.0392 ก็ตาม โดยประมาณการว่าหาก ชสอ. สามารถเพิ่มจำนวนเงินให้กู้แก่สหกรณ์สมาชิกได้มากขึ้น ก็จะสามารถสร้างรายได้เข้ามาชดเชยส่วนที่ขาดหายไป รวมทั้งสามารถบรรลุนโยบายในการปรับปรุงบริการเงินกู้ให้ประโยชน์เกิดแก่สหกรณ์สมาชิกและ ชสอ. มากขึ้นด้วย

ชสอ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจะเข้าใจถึงเหตุและผลของการบริหารการเงินของ ชสอ. ที่แท้จริง มิได้เป็นไปตามกระแสข่าวที่บางท่านได้รับทราบมาว่าเป็นนโยบายในการหาเสียงของผู้บริหาร ชสอ. แต่ประการใด ประการสำคัญคือ ชสอ. ทำธุรกรรมกับสหกรณ์สมาชิกของตนถูกต้องตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ท้ายนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งได้โปรดพิจารณาใช้บริการเงินกู้ของ ชสอ. เนื่องจาก ชสอ. เป็นกิจการของท่าน รายได้ที่เกิดขึ้นจัดสรรเป็นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน การบริการทางวิชาการ และบริการด้านต่าง ๆ คืนสู่สหกรณ์สมาชิก รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ในทุกภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนา ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดยส่วนรวม